



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และคำสั่ง อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๑๖๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ในตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการกรม เสนอผลงานเรื่อง “การปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการให้บริการของศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ กรณีการสร้างกลุ่มอาชีพเย็บจักรในชุมชนโดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” (สัดส่วนของผลงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติร้อยละ ๑๐๐) และขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเพิ่มทักษะทางอาชีพเย็บจักรให้กับกลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน” เพื่อประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๙ กลุ่มส่งเสริมศูนย์บริการคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ จึงเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสนทยา บุญยภูษิต)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) สมชาย เจริญอำนวยสุข

(นายสมชาย เจริญอำนวยสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ